



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับการ  
อบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  
เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์  
จะเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัคร  
บริบาลท้องถิ่น จำนวน ๒ อัตรา ในระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ (เว้นวันหยุดราชการ) ลงวันที่  
๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร  
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ที่ ๒๘๗ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม  
๒๕๖๓ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว ได้ยื่นและรับรองตนเองใน  
ใบสมัครว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมี  
คุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือยื่นเอกสารหลักฐานใดอันเป็นเท็จ ถือว่าผู้สมัครรับการสรรหา  
รายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะไม่พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในกรณีที่เป็นผู้ผ่านการ  
สรรหาแล้ว หรือพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลไปแล้ว

จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา รายละเอียดตาม (ภาคผนวก ก) ที่แนบท้าย  
ประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายชัยณรงค์ วัฒนกันตง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู

ภาคผนวก ก

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ วัน เวลา สถานที่ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมโครงการ  
อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  
เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ-สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๐๑	นางบุญก่อง ศิลธรรม	
๒	๐๐๐๒	นางตอกรัก ขวัญมา	

หมายเหตุ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ การสรรหา และเลือกสรร ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม  
๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู  
เวลา ๐๙.๐๐ น

- การประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ  
การศึกษา ประวัติการทำงาน จากการ สังเกตบุคลิกและพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบโดยการสัมภาษณ์  
ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม หรือพิจารณาจากความเหมาะสมใน ด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่เป็นประ  
โยชน์ ต่อการปฏิบัติงาน ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้  
ร่วมงาน รวมทั้งสังคม สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น  
เป็นต้น และ รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)

(ลงชื่อ)



(นายชัยณรงค์ วัฒนกันตง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู